

# Thêm nhiều gói lãi suất ưu đãi cho khách vay mua nhà

21:47 04/08/2023

Tác giả: Đang cập nhật

**Gói lãi suất ưu đãi trên có được nhờ sự hợp tác chiến lược giữa Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank), CTCP Tập đoàn Nhà phố Việt Nam (Nhà phố Việt Nam) và CTCP Nhapnet (Nhapnet.vn) nhằm mang đến những sản phẩm, dịch vụ chất lượng cho khách hàng.**

Với thỏa thuận hợp tác này, các khách hàng của Nhà phố Việt Nam, Nhapnet.vn sẽ được hưởng nhiều ưu đãi hấp dẫn khi vay mua nhà tại VPBank như gói lãi suất riêng được thiết kế theo nhu cầu của từng khách hàng với thời gian vay lên tới 25 năm, giải ngân tới 75% giá trị bất động sản và ân hạn nợ gốc lên đến 24 tháng.

Sự kiện ký kết hợp tác chiến lược giữa Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank), CTCP Tập đoàn Nhà phố Việt Nam (Nhà phố Việt Nam) và CTCP Nhapnet (Nhapnet.vn) đã chính thức diễn ra tại Hà Nội. Đây là cột mốc quan trọng, là tiền đề mở ra quan hệ hợp tác bền vững, dài hạn giữa VPBank với Nhà phố Việt Nam và Nhapnet.vn cũng như cùng đồng hành để mang đến những sản phẩm, dịch vụ chất lượng cho khách hàng.

Theo thỏa thuận, Nhà phố Việt Nam và Nhapnet.vn sẽ ưu tiên lựa chọn VPBank là ngân hàng được giới thiệu cho các khách hàng có nhu cầu vay vốn để thanh toán tiền mua bất động sản. Và VPBank cam kết tài trợ vốn cho các khách hàng do Nhà phố Việt Nam, Nhapnet.vn giới thiệu khi khách hàng đáp ứng đầy đủ các điều kiện vay vốn theo quy định của VPBank.

Khách hàng của Nhà phố Việt Nam và Nhapnet.vn sẽ được VPBank thiết kế những gói lãi suất riêng biệt tùy theo từng nhu cầu của các khách hàng. Sẽ có đa dạng các gói lãi suất được VPBank “may đo” với mức lãi suất ưu đãi chỉ từ 8,9%/năm, thời gian ân hạn nợ gốc tới 24 tháng, hỗ trợ tới 75% giá trị bất động sản và thời hạn vay lên tới 25 năm. Bên cạnh đó, khách hàng cũng được tư vấn toàn bộ các gói sản phẩm của VPBank như giải ngân nguyên thực, giải ngân chỉ cần hợp đồng cọc, giải ngân phân lô tách thửa.

Đặc biệt, quy trình cho vay và giải ngân tại VPBank diễn ra vô cùng nhanh chóng nhờ thủ tục phê duyệt và định giá được thực hiện hoàn toàn tự động qua ứng dụng VPBank Race. Thời gian để hoàn thiện hồ sơ khoản vay và thẩm định hồ sơ chỉ trong vòng 5 phút và thêm 3 phút để ra kết quả

định giá khung. Khách hàng sẽ nhận được thông báo phê duyệt khoản vay chỉ sau 30 phút, giúp tiết kiệm tối đa thời gian và công sức.



*Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank), CTCP Tập đoàn Nhà phố Việt Nam (Nhà phố Việt Nam) và CTCP Nhaphonet (Nhaphonet.vn) ký kết hợp tác, triển khai nhiều gói lãi suất ưu đãi cho khách vay mua nhà”.*

Trong lúc thị trường bất động sản đang được nhiều chuyên gia nhận định có nhiều cơ hội phục hồi vào cuối năm nay thì giải pháp tài chính này của VPBank sẽ là trợ lực tối ưu cho các khách hàng có nhu cầu mua nhà ở và là một cơ hội đầu tư rất tốt để các nhà đầu tư nắm bắt.

Chia sẻ tại sự kiện, bà Phan Mỹ Hạnh, Giám đốc Trung tâm Sản phẩm Cho vay Thế chấp và Liên kết Đối tác Khối Khách hàng cá nhân (VPBank) cho biết: “Trong vòng 3 năm tới, VPBank đặt mục tiêu trở thành ngân hàng hàng đầu cho sản phẩm nhà đất và tăng trưởng dư nợ sẽ tăng gấp 4 lần. Để đạt được điều đó, chúng tôi cần sự hỗ trợ rất lớn từ các đối tác và sự kiện ký kết ngày hôm nay là dấu mốc vô cùng quan trọng với sự phát triển sản phẩm cho vay nhà đất mà VPBank đang tập trung. Lễ ký kết sẽ là bước khởi đầu cho sự hợp tác, liên kết để các bên cùng mang đến một dịch vụ trọn gói xuất sắc nhất cho khách hàng.”

Ông Nguyễn Tiến Hiệp, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Nhà phố Việt Nam cho biết: “Hợp tác chiến lược này thể hiện sự cam kết đồng hành nghiêm túc của VPBank, Tập đoàn Nhà phố Việt Nam và

NhaphoNet.vn trên hành trình trở thành đơn vị top đầu cung cấp dịch vụ cho người mua và bán nhà. Chúng tôi kỳ vọng VPBank và Tập đoàn Nhà phố Việt Nam, Nhaphonet.vn sẽ thúc đẩy việc hợp tác đi vào thực tiễn, tạo ra hiệu quả kinh doanh và giá trị xã hội. Đặc biệt, sức mạnh thương hiệu, sức mạnh công nghệ và vị thế là ngân hàng TMCP hàng đầu của VPBank sẽ hỗ trợ Tập đoàn Nhà phố Việt Nam, Nhaphonet.vn thực hiện được các mục tiêu lớn là đứng đầu về hệ thống môi giới toàn quốc và lĩnh vực Protech.”

Tập đoàn Nhà phố Việt Nam là doanh nghiệp hàng đầu trong lĩnh vực môi giới bất động sản triệu đô, với số lượng nhân sự thường xuyên tới 10.000 nhà môi giới tại Hà Nội và Đà Nẵng. Tiên phong trong ứng dụng công nghệ, Nhà Phố Việt Nam đang trên hành trình mở rộng hệ thống tại TP. Hồ Chí Minh và phủ khắp 63 tỉnh thành, với mục tiêu trở thành thương hiệu quốc gia về dịch vụ môi giới bất động sản.

Nhaphonet.vn là sàn thương mại điện tử bất động sản uy tín với hệ thống hàng nghìn chi nhánh trên toàn quốc, chỉ sau hơn 1 năm ra đời và phát triển, Nhaphonet đã trở thành thương hiệu uy tín với hơn hàng chục nghìn tài khoản hoạt động, hệ thống trên 120 chi nhánh và đối tác trải đủ 63 tỉnh thành toàn quốc.

**Bảo Châu**

**Link bài viết:** <https://nguoilambao.vn/public/them-nhieu-goi-lai-suat-uu-dai-cho-khach-vay-mua-nha>